

*

Bình Dương, ngày 23 tháng 8 năm 2019

Số 323 -CV/HNDT

*V/v kiện toàn Ban Điều hành, Ban Quản lý
Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện và cấp xã*

Kính gửi: BTV Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/02/2018 và Quyết định 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Hiện nay, trên 50% Tổ chức Hội Nông dân cấp xã chỉ có một chức danh Chủ tịch Hội.

Nhằm đảm bảo thực hiện công tác quản lý, sử dụng an toàn và hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đúng qui định.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố nhanh chóng tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Đối với nguồn vốn Quỹ HTND

Củng cố Ban Điều hành, Ban Quản lý Quỹ HTND cấp huyện và cấp xã theo các chức danh qui định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Ban hành kèm theo Quyết định số 908-QĐ/HNDTƯW ngày 15/11/2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, **trong đó chú ý phân công kế toán và thủ quỹ là UVTV hoặc UVBCH đối với cơ sở có một chức danh Chủ tịch Hội.**

Thực hiện bàn giao hồ sơ sổ sách quản lý Quỹ HTND và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) khi phân công người mới đảm nhiệm (*có biên bản cụ thể*).

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ HTND và Ngân hàng CSXH cho cán bộ cơ sở.

Định kỳ kiểm tra và đôn đốc các cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ HTND theo quy định (có kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng các nguồn vốn ở cơ sở theo kế hoạch kiểm tra của tỉnh năm 2019).

Đôn đốc thực hiện thu lãi và vốn đúng thời gian theo qui định.

Phối hợp cùng các thành viên Ban Vận động xây dựng Quỹ HTND đạt chỉ tiêu, đồng thời kết hợp cùng các cơ quan ban ngành tổ chức chuyên giao Khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo qui định.

2. Đối với vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH

Ký kết và xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với chi nhánh Ngân hàng CSXH.

Tích cực đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án khi được phân bổ nguồn vốn.

Thường xuyên củng cố đội ngũ cán bộ tổ trưởng tổ TK&VV; chỉ đạo cơ sở xét chọn tổ trưởng tổ TK&VV phải là người có uy tín, nhanh nhẹn và có khả năng tổ chức thực hiện tốt các nội dung ký kết hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH.

Cùng Ngân hàng CSXH đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung công đoạn đã ký kết; đảm bảo thu vốn và lãi đầy đủ theo quy định, sử dụng phí hoa hồng đúng hướng dẫn của tỉnh Hội.

Phối hợp với Ngân hàng CSXH tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, giải quyết và đề xuất xử lý kịp thời những trường hợp nợ xấu; nợ quá hạn; trường hợp sai phạm hoặc vướng mắc xảy ra.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ giao ban định kỳ 3 bên giữa chính quyền, tổ chức Hội và Ngân hàng để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng tới

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và đánh giá chất lượng hoạt động của tổ TK&VV.

Riêng đối với Hội Nông dân Thành Phố Thủ Dầu Một, phối hợp tỉnh Hội, Ngân hàng CSXH và các Hội đoàn thể thực hiện đúng nội dung tiến độ theo Quyết định số 839-QĐ/TU, ngày 25/7/2019 của Thành ủy Thủ Dầu Một.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố nhanh chóng tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên, báo cáo tổng hợp tình hình cán bộ lãnh đạo Hội cơ sở sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy và gửi Quyết định kiện toàn Ban Điều hành, Ban Quản lý Quỹ HTND cấp huyện, cấp xã (nếu có thay đổi nhân sự) về Quỹ HTND - Hội Nông dân tỉnh chậm nhất ngày 30/8/2019; tỉnh Hội sẽ không giải ngân đối với cơ sở chưa kiện toàn và chưa gửi Quyết định về tỉnh Hội kể từ ngày 05/9/2019./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Dân vận tỉnh ủy;
- Ngân hàng CSXH tỉnh;
- Ban Thường vụ tỉnh Hội;
- Lưu VT, Quỹ HTND.



Nguyễn Thị Tuyết Nhung